

Số: /BC-UBND

Long Hiệp, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đối với lĩnh vực trẻ em trên địa bàn xã Long Hiệp

Thực hiện Công văn số: 45/LĐTĐBXH ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Minh Long về việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đối với lĩnh vực trẻ em. UBND xã Long Hiệp báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn

Để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và các hoạt động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức tham gia tích cực phong trào bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã. Huy động nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hiệu quả như đảm bảo sự an toàn cho trẻ trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng khu dân cư, trường học tổ chức tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và kỹ năng bảo vệ cho bản thân trẻ em. UBND xã đã ban hành Quyết định số: 142/QĐ-UBND ngày 12/11/2022 của UBND xã Long Hiệp về việc kiện toàn Ban điều hành Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã Long Hiệp.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của đảng, pháp luật nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em

UBND xã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND, ngày 08 tháng 4 năm 2024 về triển khai thực hiện công tác trẻ em.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành trong việc thực hiện Luật bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề xã hội. Nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em, chú trọng đối với

cán bộ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn, Đội, cha mẹ và trẻ em.

Tăng cường sự phối hợp giữa trường – gia đình – xã hội, các ngành đoàn thể trong hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tổ chức công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo định kỳ.

3. Ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao dành riêng cho trẻ em trên địa bàn xã

Nhằm tăng cường sức khỏe và sự phát triển vận động tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi, giải trí, các nhà văn hóa của các thôn xây dựng có khu vực sân vui chơi cho trẻ mang ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của UBND xã trong việc chăm lo cho các em thiếu niên, nhi đồng, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, khơi gợi khả năng sáng tạo cho các em, tích cực tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tạo khu vực sân vui chơi ở các nhà văn hóa thôn. Đối với thiếu nhi, được vui chơi, giải trí trong một môi trường lành mạnh là nhu cầu chính đáng. Vì vậy điểm, sân vui chơi giúp các em tránh xa trò chơi điện tử, tệ nạn xã hội, được xã hội và các bậc phụ huynh rất hoan nghênh.

Trên đây là báo cáo các kiến nghị sau giám sát, khảo sát đối với lĩnh vực trẻ em trên địa bàn xã Long Hiệp kính báo Phòng LĐ-TBXH huyện biết, theo dõi và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTB&XH huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- TT UBMTTQVN xã;
- Các ban ngành, hội đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Xuân